

Số: 107/UBND-NC

HBông, ngày 11 tháng 7 năm 2023

Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy, HĐND xã khóa XIII

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân xã.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực HĐND xã. Sau khi kiểm tra, xem xét UBND xã trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

1. *Cử tri Làng Tnung, Thôn Ia Sa:* Trang trại heo của hộ ông Trịnh Xuân Thường, xả thải làm chết các ruộng lúa của người đồng bào dân tộc thiểu số, gây ô nhiễm môi trường, đã kiến nghị lên xã giải quyết 3 lần nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối vẫn còn, đề nghị giải quyết vụ việc không để thiệt hại về lúa cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số của Làng Tnung và ô nhiễm môi trường tại Thôn Ia Sa.

Trả lời: Ngày 24/4/2023, Ủy ban Nhân dân xã HBông nhận được phản ánh của Nhân dân thôn Ia Sa, xã HBông về tình trạng Trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình ông Trịnh Xuân Thường, gây ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước, sau khi nhận được phản ánh UBND xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các hộ dân kiểm tra, làm việc với hộ gia đình chăn nuôi hộ ông Trịnh Xuân Thường, tại buổi kiểm tra, làm việc ông Trịnh Xuân Thường cam kết trong vòng 10 ngày kể từ ngày 24/4/2023 ông sẽ khắc phục xong tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi của hộ gia đình ông.

Sau 10 ngày như cam kết của hộ gia đình ông Trịnh Xuân Thường, ngày 04/5/2023 UBND xã đã tổ chức buổi kiểm tra, tại hiện trường ông Trịnh Xuân Thường đã khắc phục phần che chắn tấm lưới đen ở các lỗ thông gió từ khu vực chăn nuôi ra môi trường, tại buổi kiểm tra ông Trịnh Xuân Thường vắng mặt.

Ngày 19/5/2023, Ủy ban Nhân dân xã HBông có mời hộ chăn nuôi heo-ông Trịnh Xuân Thường để thực hiện việc kiểm tra, làm việc theo nội dung phản ánh của Nhân dân thôn Ia Sa, về việc chưa khắc phục việc gây ô nhiễm môi trường không khí, môi trường nước gây ảnh hưởng đến đời sống của một số hộ dân thôn Ia Sa, tuy nhiên ông Trịnh Xuân Thường vắng mặt, lý do đang ở Chư Sê có việc riêng.

Ngày 23/5/2023, Ủy ban Nhân dân xã HBông có báo cáo số 89/BC-UBND báo cáo tình trạng ô nhiễm môi trường tại trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình ông Trịnh Xuân Thường, thôn Ia Sa, xã HBông.

Ngày 25/5/2023, Ủy ban nhân dân xã HBông phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Chư Sê tiến hành kiểm tra hiện trường trang trại nuôi heo của hộ gia đình ông Trịnh Xuân Thường tại thôn Ia Sa, xã HBông chưa xây dựng hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, không thực hiện các biện pháp phun xịt chế phẩm sinh

học để hạn chế mùi hôi, thiếu cây xanh cách ly khuôn viên dự án chăn nuôi, tại buổi kiểm tra ông Trịnh Xuân Thường vắng mặt.

Đến ngày 30/5/2023, Ủy ban Nhân dân xã HBông mời ông Trịnh Xuân Thường để được làm việc, tại buổi làm việc ông Trịnh Xuân Thường cam kết cho gia đình khắc phục trong vòng 20 ngày kể từ ngày 30/5/2023. Nhận thấy hộ gia đình ông Trịnh Xuân Thường chăn nuôi heo tại thôn Ia Sa có dấu hiệu ô nhiễm môi trường trong hoạt động chăn nuôi, Ủy ban Nhân dân xã HBông báo cáo UBND huyện Chư Sê chỉ đạo xử lý.

Đến nay UBND huyện Chư Sê đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn huyện và UBND xã xuống kiểm tra, hiện tại hộ chăn nuôi heo của ông Trịnh Xuân Thường và bà Lê Thị Hảo đã ngừng hoạt động, hiện nay cả 02 (hai) trang trại đang sửa chữa, khắc phục.

2. *Cử tri Thôn Ia Sa*: Trang trại heo chờ vật liệu xây dựng và chờ heo nhiều lần làm hỏng đường, đề nghị làm việc với trang sửa chữa đường.

Trả lời: Ủy ban Nhân dân xã sẽ tổ chức mời hộ chăn nuôi heo ông Trịnh Xuân Thường làm việc để xác định nguyên nhân dẫn đến những đoạn đường hư hỏng, trường hợp xác định nguyên nhân do trang trại heo làm hư hỏng đường UBND xã sẽ đề nghị trang trại khắc phục.

3. *Cử tri Thôn Ia Sa*: Các xe chở đá làm hư hỏng đường, trời mưa lầy lội, đề nghị UBND xã làm việc với các công ty sửa chữa đường đảm bảo việc đi lại cho nhân dân sản xuất.

Trả lời: Qua kiểm tra rà soát hồ sơ các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn thôn Ia Sa, hiện nay không có mỏ đá nào còn giấy phép hoạt động. UBND xã đề nghị người dân khi phát hiện có xe chở đá báo ngay cho UBND xã hoặc thôn trưởng để kịp thời xử lý.

II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP-GIAO THÔNG.

1. *Cử tri Thôn Ia Sa, Làng Kte*: Chương trình làm đường bê tông xi măng và đường nội đồng, người dân đã đồng ý làm đường và giải phóng mặt bằng nhưng đến nay vẫn chưa thi công, đề nghị triển khai làm sớm.

Trả lời: UBND đã triển khai xong tất cả hồ sơ làm 03 tuyến đường giao thông của thôn Ia Sa và Làng Kte nguồn vốn Xây dựng nông thôn mới năm 2023, do nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 93% và nhân dân phải đóng góp là 7%. UBND xã đã giao cho Ban thôn làng Kte và thôn Ia Sa họp dân để thống nhất đóng góp, trong thời gian giải phóng mặt bằng xong, trời thường xuyên mưa to nhà thầu không thi công được. Đến nay 2 thôn, làng đã họp xong nhân dân nhất trí đóng góp, UBND xã đã giao nhà thầu thi công 03 tuyến đường trên, 03 tuyến đường sẽ lần lượt thi công vào cuối tháng 7 năm 2023, dự kiến đến tháng 10 năm 2023 hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

2. *Cử tri Làng Tnung*: Đề nghị làm cống thoát nước trên tuyến đường bê tông xi măng đoạn từ Nhà cộng đồng Làng Tnung đến nhà ông Siu Kua.

Trả lời: Đoạn đường trên do thiết kế ban đầu không xây dựng cống, đoạn đường này thường xuyên có nước chảy qua đường do có 01 công trình khoan giếng nước sạch cho nhân dân khu vực này sử dụng để tắm và lấy nước ăn, quá trình nhân dân sử dụng nước nhiều không có hồ chứa nước thải dẫn đến nước chảy tràn

lan lên mặt đường, mặt khác nước chảy từ đường cấp phối ở trong làng ra tràn lên đường. UBND xã đề nghị Ban thôn Làng Tnung vận động nhân dân đào hố chứa nước thải và làm rãnh thoát nước dọc tuyến đường. Rà soát vị trí làm cống thoát nước và lập biên bản gửi về UBND xã qua (Bà Nay ViLa-công chức Địa chính-Nông nghiệp) để đăng ký vốn xây dựng.

3. *Cử tri Làng Tnung*: Trong năm 2022 có thực hiện thống kê một số hộ bị thiệt hại do hạn hán, vậy có thực hiện hỗ trợ cho Nhân dân hay không?

Trả lời: Trong năm 2022 xã HBông không xảy ra đợt nắng hạn kéo dài nào ảnh hưởng đến cây trồng bị thiệt hại trên 30%, chỉ có 01 đợt ảnh hưởng bão làm đổ nhiều diện tích mía của xã nói chung và Làng Tnung nói riêng, UBND xã chỉ đạo các thôn, làng đi rà soát các diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do bão và báo cáo UBND huyện Chư Sê, quá trình Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Sê thẩm định các diện tích mía bị đổ thiệt hại có 15%. Theo Điều 5 Nghị định 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ, quy định cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh từ 30% trở lên mới được hỗ trợ, do đó xã HBông không có diện tích cây trồng nào được hỗ trợ.

4. *Cử tri Làng Tnung*: Đường bê tông xi măng đoạn từ Làng Tnung đến giáp xã IaRong mới làm 02 năm nay đã xuống cấp, hư hỏng, đề nghị sửa chữa.

Trả lời: Sau khi tiếp nhận ý kiến của Cử tri làng Tnung, UBND xã cử Công chức Địa chính-Xây dựng phối hợp Ban thôn kiểm tra, đoạn đường bê tông nói trên là tuyến đường nội đồng Làng Tnung bị nứt dọc ở giữa đường 02 đoạn, đoạn thứ nhất ngay chân dốc tại vườn mía của nhà ông Ngọc và đoạn thứ 02 ngay cánh đồng lúa giáp xã Ia Roong, huyện Chư Puh. Qua đánh giá, rãnh nứt nhỏ chưa ảnh hưởng đến nhiều quá trình lưu thông của nhân dân đi lại.

Đề nghị Ban thôn làng Tnung vận động nhân dân không dùng phương tiện có trọng tải lớn chở hàng nông sản lưu thông qua đoạn đường này. UBND xã sẽ đưa vào đăng ký sửa chữa khi có nguồn vốn hỗ trợ.

5. *Cử tri Thôn Ia Sa*: Đề nghị chi trả tiền hỗ trợ làm nhà vệ sinh 1,5 triệu đồng cho các hộ đã làm xong nhà vệ sinh năm 2022.

Trả lời: Do còn một số hộ chưa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu bàn giao công trình nên UBND xã chưa thực hiện chi trả số tiền trên. Sau khi một số hộ còn lại hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình, UBND xã sẽ hoàn chỉnh hồ sơ và chi trả tiền hỗ trợ cho tất cả các hộ thuộc dự án.

6. *Cử tri Làng Kte*: Đề nghị UBND xã xem xét giải quyết việc lắp đặt cống thoát nước tại Cồng Làng Kte, vì hiện nay đã vào mùa mưa, nước không thoát, gây ngập úng ngay cồng làng, mặc dù đã ý kiến nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trả lời: Đoạn cống ở làng Kte bị tắc do bị sập nắp cống tiếp giáp giữa đường Bê tông Làng Kte nối tuyến Quốc lộ 25, Ban quản lý đường bộ tỉnh Gia Lai thi công rãnh mương thoát nước bằng bê tông đã cho 01 số hộ dân dẫn ống nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý chảy vào rãnh mương, do đó đã gây ô nhiễm môi trường cho một số hộ dân ở cuối mương.

UBND xã đã kiến nghị lên Sở Giao thông vận tải để sửa chữa, UBND xã đề nghị Ban nhân dân Làng Kte vận động các hộ dân hạn chế xả thải nước sinh hoạt

chưa qua xử lý, đặc biệt các hộ có chăn nuôi để không ảnh hưởng đến các hộ dân ở dưới.

III. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

1. *Cử tri Thôn Ia Sa*: Hiện nay phát hiện có người dân sử dụng súng còn tự chế để đi săn bắn chó và mèo, đề nghị xử lý dứt điểm.

Trả lời: Tình trạng mất trộm chó thường xuyên xảy ra không những gây thiệt hại về tài sản là vật nuôi mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Các đối tượng trộm chó có thủ đoạn hết sức tinh vi và táo tợn. Bọn chúng thường đi từng cặp lợi dụng các tuyến đường vắng, lúc đêm khuya hoặc gần sáng lúc mọi người đang ngủ say và thực hiện hành vi bắt trộm. Kẻ trộm chó thường sử dụng thòng lọng, bao tải, súng điện để trộm chó. Chúng còn mang theo cả dao, kiếm, bình xịt hơi cay,... để đối phó người dân khi chẳng may bị phát hiện. Các đối tượng trộm chó hết sức nguy hiểm và có những hành động táo bạo, không chỉ gây bức xúc ảnh hưởng đến tính mạng người dân còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự xã hội càng trở nên phức tạp.

UBND xã sẽ chỉ đạo Công an xã phối hợp cùng tổ tự quản an ninh trật tự tại các thôn, làng tăng cường công tác tuần tra mật phục tại các điểm phức tạp.

UBND xã đề nghị người dân khi phát hiện kẻ trộm chó cần hô hoán nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh, truy đuổi nhưng cần đảm bảo an toàn và có đông người tham gia. Không một mình truy đuổi, hay có những hành động bắt giữ, tra khảo làm nhục kẻ trộm. Nên xây dựng cổng rào ngăn giữa cầu hay đường giao thông, ngăn không cho chó chạy ra ngoài và chống trộm đột nhập khi về đêm. Người dân ở xóm, địa phương nên phối hợp trao đổi số điện thoại với nhau để khi phát hiện có đối tượng khả nghi, kẻ trộm chó thì liên lạc, truy hô cùng nhau truy bắt kẻ trộm. Khi bắt được kẻ trộm chó cần báo ngay cho cơ quan công an, chính quyền địa phương không được dùng vũ khí gây thương tích hay hô hào đám đông hành hung kẻ trộm.

Trên đây là nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri do thường trực HĐND xã chuyển đến. Ủy ban Nhân dân xã phúc đáp để thường trực HĐND xã thông tin đến các đại biểu HĐND xã trả lời cử tri biết. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc xã căn cứ nội dung trả lời nêu trên, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận

- T.T HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Tổ đại biểu HĐND huyện tại xã;
- Các đại biểu HĐND xã khóa XIII;
- Các vị khách mời dự kỳ họp thứ 7;
- Các ban, ngành đoàn thể xã;
- 07 thôn, làng;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Văn Cường